

บ้านม่วง

●●●●● เช็มซัน ครบเครื่อง เรื่องข่าว www.banmuang.co.th

วันที่ ๒๑ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔

หมอดินแกลง

ทำสวนผลไม้ 5 เรือนยอด

พลิกสวนป่าเป็นธนาคารต้นไม้

สร้างรายได้

หมอดินอาสาระยอง พลิกฟื้นสวนป่ายุคาลิปตัสเป็นธนาคารต้นไม้ เสริมด้วยสวนผลไม้ 5 เรือนยอด ทำนาข้าวอินทรีย์ผลิตข้าวกล้องขาย สร้างรายได้ให้ครอบครัว

นายอนุสรณ์ จันทน์โรจน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เปิดเผยว่า หมอดินอาสาคือเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่ทำงานช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น โดยหมอดินอาสากระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทั่วประเทศประมาณ 78,000 คน เพื่อเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในการถ่ายทอดและกระจายข้อมูลความรู้ที่ดี มีประโยชน์ของกรมพัฒนาที่ดินไปสู่เกษตรกร ซึ่งหมอดินอาสามีส่วนช่วยให้งานของกรมพัฒนาที่ดินประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก รองอธิบดีด้านบริหารกล่าว

ด้านนายอำ พรมโรตง หมอดินอาสาตำบลทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง เล่าว่า ก่อนหน้านั้นตนทำประมงกับพี่ชาย ต่อมาได้มีโอกาสไปฝึกอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำให้ได้รู้ว่าดินคือต้นทุนสำคัญในการตั้งต้นชีวิต จึงหันหลังให้กับอาชีพประมงแล้วมาพลิกฟื้นสวนป่ายุคาลิปตัสเป็นธนาคารต้นไม้ ทำสวนผลไม้ 5 เรือนยอด และปลูกข้าวอินทรีย์ โดยตอนแรกไปขอเช่านาร้างของชาวบ้านทำในตอนแรกก็ยังไม่ได้ผลดี ต่อมาจึงได้สมัครเป็นหมอดินของกรมพัฒนาที่ดินเมื่อปี 2545 และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้โดยการผลิตน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ จากการหมักปลา เศษหอย เศษอาหาร ปุ๋ยหมักจากมูลเป็ด มูลไก่ มูลวัว แล้วปลูกหญ้าแฝกเสริมในร่องสวน คั้นดิน ปรับปรุง

บำรุงดินด้วย ปุ๋ยสดในนาข้าว และผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ขายในชุมชนสร้างรายได้ให้ครอบครัว

นอกจากนั้นได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการนำแกลบมาหมักให้นิ่ม โดยการแช่น้ำที่ผสมกับน้ำหมักชีวภาพ พด.2 หมักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง นำแกลบที่หมักผสมกับรำข้าวมาทำให้เบ็ดกิน จะทำให้เบ็ดมีสุขภาพดี มีไข่เยอะ แล้วยังสามารถนำมูลของเบ็ดมาผลิตปุ๋ยหมักที่ได้คุณภาพดีอีกด้วย

ปัจจุบันหมอดินอำมีพื้นที่นาข้าว 35 ไร่ สวนผล 30 ไร่ (4 แปลง) ซึ่งทุกอย่างได้มาจากความกล้าเปลี่ยนชีวิต น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ตนเองให้ดีขึ้น และทำตัวให้เป็นประโยชน์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับผู้อื่นอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมอดินอำ โทร.08-6027-0954